

UBND TỈNH ĐẮK LẮK  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 194/STNMT-BVMT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Về việc phản hồi Công văn số 38/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 38/STTTT-TTBCXB ngày 16/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phản hồi thông tin báo chí với nội dung phản ánh: “Trạm trộn bê tông Asphalt Đắk An xả khói, bụi hủy hoại môi trường” được đăng tải trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn ngày 12/01/2018. Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến phản hồi như sau:

Ngày 01/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đắk An tại Lô B14, KCN Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo kết quả kiểm tra, đơn vị có xây lắp chụp hút, cyclone và tháp hấp thụ để xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng trước khi thải ra môi trường qua ống khói. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, do đơn vị không hoạt động sản xuất (theo báo cáo của đơn vị, hoạt động sản xuất của nhà máy phụ thuộc vào đơn hàng, 09 tháng năm 2017 nhà máy chỉ hoạt động đạt 10% so với công suất được phê duyệt), do đó đoàn kiểm tra không lấy được mẫu khí thải để giám định.

Sau khi thấy thông tin phản ánh của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống ngày 12/01/2018, căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND được UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành ngày 16/11/2017 về “Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh”, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 92/STNMT-BVMT ngày 15/01/2018 đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, xác minh thông tin mà báo chí phản ánh theo thẩm quyền được UBND tỉnh giao tại Quyết định nêu trên.

Ngày 23/01/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có Công văn số 36/KCN-TNMT báo cáo về công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đắk An. Theo kết quả kiểm tra, xác minh của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh vào ngày 17/01/2018 (vào thời điểm nhà máy đang hoạt động) cho thấy: việc vận hành hệ thống xử lý khí thải tại Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng Đắk An chưa đảm bảo, cụ thể quy trình xử lý khí thải chưa sử dụng thường xuyên dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  trong tháp hấp thụ dẫn đến khí thải ra môi trường qua ống khói có màu đen. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đắk An khắc phục ngay tình trạng nêu trên trước ngày 30/01/2018 hoặc trước khi đưa nhà máy vào vận hành lại.



Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đắk An.

Đối với những nội dung cần làm rõ thêm liên quan đến vụ việc, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PGD Y Kanin H'Đok (để theo dõi);
- Phòng Khoa giáo Văn xã – VP UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Lưu: VT, BVMT (Vg.05).



**Bùi Thanh Lam**

